



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 หน้า 1,7 มูลค่าข่าว 165,462.-

ส่วนวิกิคอมมอนส์และสื่อสารองก์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘ทีแคส’ปี62-รอบ3เลือก6อันดับ ประกาศผล1คณะ-6เดือนครึ่งจบ

ปอ.ทปอ.เผยทำหนังสือถึง‘บักตู’
หนุนตั้งกระทรวงอุดมฯ แต่ขอ ครม.
ผ่าน พ.ร.บ.อุดมศึกษา ส.ค.นี้ ทปอ.
มีมติจัดสอบทีแคสปี’62 ให้จบใน 6
เดือนครึ่ง รอบ 3 ทั่วประเทศให้เลือก
ได้ 6 อันดับเท่ากัน ประกาศผลคณะ
คะแนนสูงสุดลำดับเดียว

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

‘ทีแคส’

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม นายสุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการปรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือระบบทีแคส ในปีการศึกษา 2562 จากที่ ทปอ.ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคสปี 2562 ทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือกระบบทีแคส ปีการศึกษา 2561 มีนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นประธาน 2.คณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 มีนายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นประธาน และ 3.คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 มี นพ.ชัยเลิศ พิษิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เป็นประธาน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบทีแคสในปี 2562 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีมติตั้ง จะลดระยะเวลาสมัครเหลือ 6 เดือนครึ่งจากเดิมประมาณ 10 เดือนโดยจะเริ่มใน

เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน

“การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งคือ ทีแคสรอบ 3 ทั่วประเทศ นักเรียนสามารถเลือกคณะ/สาขาที่ต้องการเข้าได้ 6 อันดับ แบบเรียงลำดับ และแต่ละสาขาวิชาภายใน ทั้งนี้ เด็กในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ถือว่าเป็น 1 ใน 6 ตัวเลือก โดยประกาศผลเพียง 1 อันดับ ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาสมัครที่ชัดเจน การลงทะเบียนหลังจากยื่นสิทธิ์แล้ว สามารถลงทะเบียนเพื่อไปคัดเลือกรอบใหม่จนสิ้นสุดกระบวนการ และการยื่นสิทธิ์ครั้งใหม่จะกระทำได้เพียงครั้งเดียว และ ทปอ.จะลดค่าสมัครในรอบที่ 3 เหลือสาขาวิชาละ 100 บาท และค่าบริการจัดสิทธิ์ส่วนกลาง 50 บาท อย่างไรก็ตาม ทปอ.จะจัดแถลงข่าวรายละเอียดทีแคสปี 2562 อีกครั้ง ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้” นายสุวัชรวิทย์กล่าว

นายสุวัชรวิทย์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ทปอ.ได้ส่งหนังสือถึงที่ ทปอ. 61/0398 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ทปอ.เห็นชอบในแนวคิดการจัดตั้งกระทรวงใหม่ แต่ยังมีข้อกังวลว่าถ้าการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฉบับอื่นๆ นอกเหนือจาก พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ... ไม่แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561 ทปอ.จะขอเสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนสิงหาคมก่อนแล้วค่อยดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมในภายหลัง

“อย่างไรก็ตาม อุดมศึกษาไม่ใช่เรื่องของกระทรวงเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของวัฒนธรรม การเข้าถึงผู้อื่น รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศด้วย ทปอ.อยากผลักดันเรื่องนี้เข้าอยู่ในภารกิจหลักของกระทรวงใหม่ด้วย จึงอยากเสนอให้นำส่วนการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม เพิ่มเติมเข้าไปใน พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย” นายสุวัชรวิทย์กล่าว

นายสุวัชรวิทย์กล่าวอีกว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) พ.ศ.2560 และมีข้อกำหนดใหม่ เพิ่มขึ้น ทำให้การขอตำแหน่งวิชาการของอาจารย์มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น โดยกำหนดว่าผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าเผยแพร่ นั้น ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มาจากหลายสถาบัน

“เกณฑ์ที่ออกมาไม่เป็นธรรมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะไม่สามารถใช้ผลงานยื่นขอตำแหน่งย้อนหลังได้ อยากเสนอให้ ก.พ.อ.ชะลอการบังคับใช้เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการออกไปก่อน 1 ปี และมอบหมายให้ ทปอ.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย และปรับปรุงเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2560 ให้เหมาะสม และเสนอ ก.พ.อ.ต่อไป” นายสุวัชรวิทย์กล่าว

นายสุวัชรวิทย์กล่าวต่อว่า โดยวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งผู้แทน ทปอ.เป็นคณะทำงานในการชี้แจงต่อ ก.พ.อ.ประกอบด้วย นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เป็นประธาน นางปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) นางวีไล รังสาตทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ นพ.วินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านนางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รักษาการเลขาธิการ ทปอ.กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้ได้เลือกตั้งประธาน ทปอ.ประจำปี 2562-2563 มติที่ประชุมได้เลือกนายสุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ดำรงตำแหน่งประธาน ทปอ.อีกหน่งสมัย